

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 31/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối dân vận tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Trong tháng 7, tháng 8, các đơn vị trong khối dân vận tỉnh đã tập trung tuyên truyền,

vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội; chia sẻ, hỗ trợ, đóng góp nhân lực, vật lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả

công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, công tác xây dựng, củng cố tổ chức; đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo". Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả các đơn vị trong khối đạt được thời gian qua. Đồng chí mong muốn MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 bởi

đây là nhiệm vụ cấp bách và yêu cầu số một hiện nay. Các đơn vị trong khối phải quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng, chống dịch Covid-19. Cán quản lý, kiểm soát thật chặt chẽ người và phương tiện ra, vào tỉnh. Phát động rộng rãi phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn khối, trong đoàn viên, hội viên và các tầng

lớp nhân dân, coi đây là một tiêu chí đánh giá từng tổ chức, đoàn viên, hội viên.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị trong khối tập trung xây dựng nguồn lực riêng cho mình để chủ động trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư, xây dựng nông thôn mới; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

QUẢN PHƯƠNG

Các ngành, địa phương tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tăng cường công tác quản lý thông tin báo chí, đấu tranh, lên án những hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra mà UBND tỉnh đã chỉ đạo. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính; tổ chức tốt kỳ thi tuyển công chức bảo đảm tuyệt đối an toàn, công minh, khách quan, đúng pháp luật, đúng quy chế. Chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Ngoài ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đối dư của Sở Nội vụ. Theo đó, mức hỗ trợ là 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng tại thời điểm có quyết định nghỉ công tác đối với mỗi năm công tác giữ chức danh không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở nội dung kết luận về chính sách hỗ trợ, giao Sở Nội vụ hoàn thiện văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh tại kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất sắp tới để sớm triển khai thực hiện. Về kế hoạch tình hình biến chế trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 và kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương, quan điểm, đồng thời giao Sở Nội vụ rà soát, phối hợp thống nhất với các ngành để có phương án hợp lý và hiệu quả nhất.

ĐẠO QUẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 31/8, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố.

Tháng 8/2021, mặc dù dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương, đơn vị nên đã bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân, đồng thời giữ vững ổn định phát triển kinh tế - xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 48.619 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Tổng diện tích lúa mùa đã gieo cấy 76.688ha, các trà lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tổng diện tích cây màu hè thu đã trồng 8.934ha, vượt 48,9% kế hoạch, tăng 2,3% so với cùng kỳ, trong đó diện tích đã thu hoạch đạt 47,8% tổng diện tích. Chăn nuôi trâu, bò và gia cầm duy trì ổn định, chăn nuôi lợn có tín hiệu phát triển. Công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực, tổng thu ngân sách 8 tháng ước thực hiện 14.287 tỷ đồng, bằng 97,6% dự toán, tăng 8,6% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước đạt 6.084 tỷ đồng, bằng 89,4% dự toán, tăng 51,6% so với cùng kỳ. Đến ngày 20/8, Thái Bình đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 49 dự án với tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung trên 10.333 tỷ đồng.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt; công tác giám sát, phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm cao được triển khai tích cực. Công tác lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận về báo cáo đề xuất chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đối dư; kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tình hình biến chế trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm, vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân nên tình ta đã kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, tạo tiền đề thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn ra, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, để cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các giải pháp, các chỉ đạo của trung ương và của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch.

Trước hết, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong phòng, chống dịch. Các cơ quan thông tin tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền, phê bình hành vi không chấp hành nghiêm chỉ đạo "ai ở đâu ở đó" của Thủ tướng Chính phủ, cố tình di chuyển về địa phương dẫn tới nguy cơ lây lan

Nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, từ đầu tháng 8/2021, tỉnh Thái Bình đã có quy định không tiếp nhận người từ những nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tình. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây nhiều người vẫn cố tình về dẫn đến tình trạng bị mắc kẹt tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh. Trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh, video clip ghi lại cảnh hàng chục người trái chiếu, che mắt nam, ngói tại làn đường dành cho xe thô sơ trên cầu Triều Dương.

Việc làm này đã vi phạm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "ai ở đâu ở đó" trong phòng, chống dịch; làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch, nguy cơ xâm nhập dịch vào địa bàn tỉnh, gây áp lực cho việc tổ chức cách ly, gây khó khăn cho công đồng và chính quyền địa phương; ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, mất mỹ quan. Sau khi nắm bắt thông tin, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có chỉ đạo kịp thời đưa số người bị mắc kẹt trên cầu Triều Dương về khu cách ly tập trung của các huyện.

Ngày 31/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 1108/CD-TTg yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Trong đó, yêu cầu các địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần "ai ở đâu ở đó"; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường giao tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục làm chặt chẽ, nghiêm túc quy định không tiếp nhận người về từ những nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Những trường hợp cố tình về sẽ bị xem xét xử lý, yêu cầu quay đầu.

dịch Covid-19 cho cộng đồng. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân sinh sống, làm việc, học tập ở ngoài tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo "ai ở đâu ở đó", không tự ý di chuyển về địa phương để thuận lợi cho công tác khoanh vùng, dập dịch, không để dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành chuyên môn và các địa phương chủ động chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là phòng, trừ sâu bệnh trên lúa mùa; tiêm vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai. Tiếp tục làm tốt công tác thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một cách thực

chất, hiệu quả. Chuẩn bị tốt cho hội nghị trao giấy chứng nhận đầu tư cho một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thực hiện các biện pháp tăng thu và thực hiện tiết kiệm triệt để chi ngân sách. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công năm 2022; kiểm soát chặt chẽ nợ xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng các dự án, công trình trọng điểm.

Ngành Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị kế hoạch khai giảng năm học mới bảo đảm ngân gọn, ý nghĩa, an toàn phòng, chống dịch; chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với diễn biến dịch Covid-19 để bảo đảm chương trình.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện khẩn số 08 của UBND tỉnh

Ngày thứ hai các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện khẩn số 08/CD-UBND ngày 28/8/2021 của UBND tỉnh. Nhìn chung, công tác phòng, chống dịch tiếp tục thực hiện nghiêm theo quy định.

doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải khát không phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang đi; nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh; khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú không đón, tiếp nhận khách ở lưu trú mới kể từ 12 giờ ngày 30/8/2021 cho đến khi có thông báo mới (trừ các trường hợp thực hiện công vụ hoặc về làm việc được cơ quan có thẩm quyền cho phép); hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, aerobic, yoga chỉ được phục vụ không quá 1/2 số người tối đa trong cùng một thời điểm và yêu cầu thành phố Thái Bình đã đi khắp các tuyến phố chính, những địa điểm như chợ dân sinh, công bệnh viện, khu công nghiệp... để tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và những chỉ đạo mới của tỉnh. Bà Phạm Thị Minh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố chia sẻ: Ngay khi nhận được Công điện khẩn số 08 của UBND tỉnh, chúng tôi đã tăng cường hệ thống xe tuyên truyền lưu động để kịp thời thông tin tới người dân những quy định mới, đặc biệt là những quy định như cơ sở kinh

sống các bản tin trong ngày, đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin thường xuyên, liên tục của người dân. Ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Trưởng Đài TTHT Vũ Thư chia sẻ: Thời điểm này, chúng tôi tập trung tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để người dân đồng thuận, tự giác thực hiện và nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch; các quy định đặc, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, aerobic, yoga chỉ được phục vụ không quá 1/2 số người tối đa trong cùng một thời điểm và yêu cầu thành phố Thái Bình đã đi khắp các tuyến phố chính, những địa điểm như chợ dân sinh, công bệnh viện, khu công nghiệp... để tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và những chỉ đạo mới của tỉnh. Bà Phạm Thị Minh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố chia sẻ: Ngay khi nhận được Công điện khẩn số 08 của UBND tỉnh, chúng tôi đã tăng cường hệ thống xe tuyên truyền lưu động để kịp thời thông tin tới người dân những quy định mới, đặc biệt là những quy định như cơ sở kinh

doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải khát không phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang đi; nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh; khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú không đón, tiếp nhận khách ở lưu trú mới kể từ 12 giờ ngày 30/8/2021 cho đến khi có thông báo mới (trừ các trường hợp thực hiện công vụ hoặc về làm việc được cơ quan có thẩm quyền cho phép); hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, aerobic, yoga chỉ được phục vụ không quá 1/2 số người tối đa trong cùng một thời điểm và yêu cầu thành phố Thái Bình đã đi khắp các tuyến phố chính, những địa điểm như chợ dân sinh, công bệnh viện, khu công nghiệp... để tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và những chỉ đạo mới của tỉnh. Bà Phạm Thị Minh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố chia sẻ: Ngay khi nhận được Công điện khẩn số 08 của UBND tỉnh, chúng tôi đã tăng cường hệ thống xe tuyên truyền lưu động để kịp thời thông tin tới người dân những quy định mới, đặc biệt là những quy định như cơ sở kinh

doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải khát không phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang đi; nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh; khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú không đón, tiếp nhận khách ở lưu trú mới kể từ 12 giờ ngày 30/8/2021 cho đến khi có thông báo mới (trừ các trường hợp thực hiện công vụ hoặc về làm việc được cơ quan có thẩm quyền cho phép); hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, aerobic, yoga chỉ được phục vụ không quá 1/2 số người tối đa trong cùng một thời điểm và yêu cầu thành phố Thái Bình đã đi khắp các tuyến phố chính, những địa điểm như chợ dân sinh, công bệnh viện, khu công nghiệp... để tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và những chỉ đạo mới của tỉnh. Bà Phạm Thị Minh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố chia sẻ: Ngay khi nhận được Công điện khẩn số 08 của UBND tỉnh, chúng tôi đã tăng cường hệ thống xe tuyên truyền lưu động để kịp thời thông tin tới người dân những quy định mới, đặc biệt là những quy định như cơ sở kinh

doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải khát không phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang đi; nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh; khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú không đón, tiếp nhận khách ở lưu trú mới kể từ 12 giờ ngày 30/8/2021 cho đến khi có thông báo mới (trừ các trường hợp thực hiện công vụ hoặc về làm việc được cơ quan có thẩm quyền cho phép); hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, aerobic, yoga chỉ được phục vụ không quá 1/2 số người tối đa trong cùng một thời điểm và yêu cầu thành phố Thái Bình đã đi khắp các tuyến phố chính, những địa điểm như chợ dân sinh, công bệnh viện, khu công nghiệp... để tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và những chỉ đạo mới của tỉnh. Bà Phạm Thị Minh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố chia sẻ: Ngay khi nhận được Công điện khẩn số 08 của UBND tỉnh, chúng tôi đã tăng cường hệ thống xe tuyên truyền lưu động để kịp thời thông tin tới người dân những quy định mới, đặc biệt là những quy định như cơ sở kinh

doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải khát không phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang đi; nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh; khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú không đón, tiếp nhận khách ở lưu trú mới kể từ 12 giờ ngày 30/8/2021 cho đến khi có thông báo mới (trừ các trường hợp thực hiện công vụ hoặc về làm việc được cơ quan có thẩm quyền cho phép); hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, aerobic, yoga chỉ được phục vụ không quá 1/2 số người tối đa trong cùng một thời điểm và yêu cầu thành phố Thái Bình đã đi khắp các tuyến phố chính, những địa điểm như chợ dân sinh, công bệnh viện, khu công nghiệp... để tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và những chỉ đạo mới của tỉnh. Bà Phạm Thị Minh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố chia sẻ: Ngay khi nhận được Công điện khẩn số 08 của UBND tỉnh, chúng tôi đã tăng cường hệ thống xe tuyên truyền lưu động để kịp thời thông tin tới người dân những quy định mới, đặc biệt là những quy định như cơ sở kinh



Xe tuyên truyền lưu động thường xuyên có mặt tại các địa điểm đông người qua lại để thông tin tới người dân những chỉ đạo mới của UBND tỉnh.

những trường hợp đó tới trạm y tế để khai báo đầy đủ, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Tổ trưởng Tổ tự quản Covid-19 tổ dân phố số 7, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình cho biết: Hiện nay, Tổ tự quản của tôi dân phố số 7 có 14 thành viên, phân chia công việc năm bất tình hình di biến động dân cư tại 185 hộ trong tổ. Trong ngày 31/8, các thành viên trong Tổ đã tới từng hộ nắm bắt thông tin về việc gia đình nào có thành viên

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHIÊM...

(Tiếp theo trang 1)

kết quả nhất định, yêu nhiệm tại một số địa phương việc thực hiện giãn cách xã hội chưa được triệt để, còn tình trạng người dân di chuyển, lưu thông với số lượng lớn, ca bệnh phát hiện trong cộng đồng vẫn gia tăng.

Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, để làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, rút kinh nghiệm từ kỳ nghỉ lễ 30/4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, có hiệu quả cao các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, cụ thể như sau:

1. Các địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc các cấp chính quyền, nhất là tại cấp cơ sở về tinh thần chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung đã được quy định tại Nghị quyết số 86/NQ-CP, Công điện số 1099/CD-TTg ngày 22/8/2021 và Công điện số 1102/CD-TTg ngày 23/8/2021.

- Tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần "ai ở đâu ở đó"; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

- Tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn trật tự xã hội theo tinh thần "ai ở đâu ở đó"; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy chế. Chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

2. Các địa phương khác:

- Tăng cường áp dụng và thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, nhất là yêu cầu thực hiện thông điệp 5K; kiên quyết đúng tổ chức các lễ hội, tập trung đông người không thiết, các hoạt động tại các khu vực công cộng, các cơ sở vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch, địa điểm tâm linh và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không cho tụ tập đông người tại các địa điểm này.

Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn; tăng cường và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm.

- Tổ chức ứng trực 24/24 đối với các lực lượng tham gia chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát như dịp nghỉ lễ 30/4.

Yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ để địa chủ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề phát sinh.

Kiểm tra theo quyết định số 269...

(Tiếp theo trang 1)

Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, tổ kiểm tra đã thông qua quyết định, kế hoạch, thống nhất nội dung, phương pháp tiến hành kiểm tra tại Đảng ủy Sở Y tế và một số đơn vị trực thuộc, thời gian hoàn thành trước ngày 10/9/2021.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của cuộc kiểm tra. Thông qua công tác kiểm tra giúp đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước tại Sở Y tế nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung; từ đó kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.